



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๔๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๗ มุลค่าข่าว ๑๑๔,๒๑๓.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

'ณรงค์' ยันไม่ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก

- น.ร.น้อยใช้ควมรวม-เล็งถกสพฐ.แก้
- แจงใช้'ครูตู้'แค่เสริมร.ร.ขาดแม่พิมพ์

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยกรณี ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งในโอกาสทรงบรรยาย พิเศษเรื่อง "อดีตเพื่ออนาคต : การศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ" ว่ามีเด็กขาดโอกาสทางการศึกษา เพราะไม่มีโรงเรียนใกล้บ้าน และที่ผ่านมามีแก้ปัญหา โดยใช้ระบบไอซีที การเรียนการสอนทางไกล ศูนย์การเรียนชุมชน ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหน เพราะเมื่อถามเด็กว่าทำไมได้คะแนนไม่ดี เด็กก็ตอบว่าจะเอาอะไรกับหนู เพราะหนูเรียนกับทีวี ว่า ศธ.และรัฐบาลไม่ได้เน้นส่งเสริมการเรียนการสอนทางไกล เพียงอย่างเดียว แต่นำไปใช้อุดช่องว่างในโรงเรียนขนาดเล็ก หรือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ที่อาจมีครูไม่ครบชั้น และไม่ตรงกับสาขาวิชา อาทิ บางพื้นที่ไม่มีครูคณิตศาสตร์ หรือครูภาษาอังกฤษสอนโดยตรง ก็จะได้ครูจากโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล มาทดแทน แต่ไม่ใช่ให้เรียนผ่าน

จอตัวอย่างเดียว เป็นการทดแทนหรือใช้เสริมในส่วนที่ขาด เพื่อให้เด็กได้รับการจัดการศึกษาอย่างครบถ้วน ซึ่ง ศธ.พยายามแก้ปัญหาโดยเน้นการกระจายครูให้ครบตามความต้องการ

"ส่วนปัญหานักเรียนขาดโอกาส เพราะไม่มีโรงเรียนใกล้บ้านนั้น ยืนยันว่าขณะนี้ ศธ.ไม่มีนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนแนวทางแก้ปัญหาคงต้องเน้นหาครูให้ครบตามความต้องการ ขณะเดียวกัน บางพื้นที่ที่มีนักเรียนน้อยอาจต้องดูในรายละเอียดและความจำเป็น อาทิ โรงเรียนเหลือนักเรียนอยู่ไม่กี่คนก็ต้องดูว่าจำเป็นที่จะต้องควมรวมให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าหรือไม่ แต่ยังไม่เป็นนโยบายว่าจะยุบหรือควมรวม อย่างไรก็ตาม เร็วๆ นี้ จะเชิญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาหารือถึงแนวทางแก้ปัญหาในภาพรวมร่วมกัน เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมร่วมกันอีกครั้ง" พล.ร.อ.ณรงค์กล่าว

